

## ข่าวดี... ฟรีแบบเรียนประวัติศาสตร์ เพิ่ม นร.ไม่ต้องซื้อตำรา

นำเสนอเมื่อ : 26 เม.ย. 2552

อีกครั้งกับความมุ่งหวัง สร้างพลังเยาวชนคนค้นคว้างานประวัติศาสตร์ไทย ไว้อ้างอิง

**“คุณหญิงกษมา” เผย เพิ่มเรียนวิชาประวัติศาสตร์เด็ก ป.1 - ม.6  
นักเรียนไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เพิ่ม เพราะทางโรงเรียนจัดสรรให้ ซึ่ง  
ตำรายังไม่สำคัญเท่าการเรียนรูจากสิ่งรอบตัว  
แนะสังคมร่วมสร้างบรรยากาศเรียนรูประวัติศาสตร์ให้เด็กไทย**

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  
เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เตรียมเสนอแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อปรับเพิ่มการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-  
มัธยมศึกษาตอนปลายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ว่าการเพิ่มการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั้น  
เด็กไม่ต้องซื้อหนังสือเรียนเพิ่ม เพราะทางโรงเรียนจัดสรรให้ และที่ผ่านมา  
หนังสือเรียนประวัติศาสตร์มีการแยกเล่มออกมาอยู่แล้ว  
ซึ่งขณะนี้ก็มีหลายสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเรียนประวัติศาสตร์และได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมม  
ากยิ่งขึ้น แต่นอกจากสิ่งนี้แล้ว  
ตนคิดว่าสิ่งสำคัญจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มเติมให้มีความน่าสนใจ  
เด็กสามารถศึกษาหาความรู้ได้ และที่สำคัญ  
จะต้องส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  
ซึ่งจะช่วยให้เด็กสนใจประวัติศาสตร์มากกว่าการเรียนในห้องเรียน เช่น  
การจัดทัศนศึกษาไปยังแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกร  
ะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทัศนศึกษา  
หรือการจัดละครประวัติศาสตร์เด็กมาแข่งขันจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นศึกษาค้นคว  
าตามประวัติศาสตร์  
ซึ่งการจัดทำการ์ตูนประวัติศาสตร์มีหลายสำนักพิมพ์ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และสน  
ใจการเรียนประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นนอกจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า  
สำหรับหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นั้นโรงเรียนสามารถจัดซื้อให้นักเรียนได้อยู่แล้วแต่หนังสือเสริมเสริมลักษณะอื่นจะ  
ต้องใช้เงินเองหมด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มชั่วโมงการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น  
จะไม่เหมือนกับสิ่งที่เด็กเห็นและสัมผัสจากรอบตัวที่สังคมจะต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศซึ่งทุกภาคส่วนสามารถช่วย  
กันได้ อย่างการจัดให้เด็กได้เห็นของจริงจะทำให้ได้เรียนรูประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ ขอขอบคุณ อ.น้องครับ

